
sþ. 159. Fyrirspurnir. [134. mál]
I. Til sjávarútvegsráðherra um kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar.

Frá Ágústi Einarssyni.

1. Hvert er kaupverð togarans?
2. Hve hár er breytingakostnaður við skipið eftir kaup?
3. Hvaða opinberir sjóðir lána til kaupanna, hve mikið og eftir hverra ákvörðun?
4. Hvað er framlag væntanlegra eigenda mikið?
5. Hefur verið lánað til útgerðarfélagsins vegna hlutafjár framlags ?
6. Hve háa fjárhæð þarf til að greiða árlega í vexti og afborganir af togaranum

og hve mikið er áætlað árlegt aflaverðmæti togarans?

II. Til viðskiptaráðherra um kostnað við framkvæmd myntbreytingarinnar.

Frá Matthíasi Á. Mathiesen.

Hver er áætlaður heildarkostnaður við framkvæmd myntbreytingarinnar 1.
jan. 1981:
a) Kostnaður við myntsláttuna ;
b) kostnaður opinberra aðila, annar en myntsláttan;
e) kostnaður einkaaðila?

III. Til fjármálaráðherra um reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna.

Frá Matthíasi A. Mathiesen.

Á hvern hátt fyrirhugar ríkissjóður að framkvæma upptöku aura vegna
myntbreytingarinnar ;
a) Við greiðslu almennra krafna;
b) við greiðslu launa og bóta almannatrygginga;
e) við skráningu fjárhæða í bókhaldi ríkissjóðs og ríkisstofnana?

IV. Til heilbrigðismálaráðherra um skipun héraðslæknis fyrir Vestfjarðalæknishérað.

Frá Ólafi Þ. Þórðarsyni.

Hvað dvelur ráðherra í að skipa héraðslækni fyrir Vestfjarðalæknishérað?

V. Til dómsmálaráðherra um áfengisauglýsingar.

Frá Helga Seljan og Jóni Helgasyni.

Hvernig er framfylgt því ákvæði áfengislaga, sem leggur bann við hvers
konar auglýsingum um áfengi?

Hvert er álit ráðuneytisins á óbeinum auglýsingum, svo sem áfengiskynn-
ingum svokölluðum, sem bæði dagblöð og tímarit hafa gengist fyrir?


